

สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

นำเสนอเมื่อ : 16 ก.พ. 2559

“สุเทพ”เผยยอดสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ วันแรก 1,493 คน เชื่อครบกำหนดรับสมัครวันสุดท้าย 21 ก.พ.นี้ยอดผู้สมัครพุ่ง ย้ำผู้สมัครต้องที่มีคุณสมบัติครบเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ

วันนี้ (16 ก.พ.) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือ มีเหตุพิเศษ ว 16 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559 โดยเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 – 21 ก.พ.59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 26 ก.พ.59 ประเมินประวัติและผลงาน วันที่ 29 ก.พ. – วันที่ 11 มี.ค.59 สอบขอเขียน ภาค ก และ ภาค ข วันที่ 12 มี.ค.59 และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 มี.ค.59 โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เปิดสอบทั้งหมด 216 เขต แบ่งเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 173 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 42 เขต และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) ตำแหน่งว่างบรรจุได้ 3,955 อัตรา ใน 64 กลุ่มวิชา โดยวันแรกมีผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกรวม 1,493 คน

“ยอดสมัครวันแรกที่เห็นว่ามีเพียงหนึ่งพันกว่าคนนั้น ถือว่าปกติ เพราะหลายคนคงกำลังเตรียมเอกสารอยู่ โดยที่ผ่านมาจะมาสมัครกันมากในวันท้าย ๆ อย่างไรก็ตามการสมัครสอบครั้งนี้ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนดคือ ต้องเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษาที่จะเข้ารับการคัดเลือก และต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอน ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย และปัจจุบันยังคงปฏิบัติงานอยู่ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว ต้องปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 4 ปี สำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 ปี จึงจะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งนอกหน่วยงานการศึกษาได้”รองเลขาธิการกพฐ.กล่าว

ที่มา [หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559](#)